

เพื่อเผยแพร่ทันที

ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากประเทศภาคีสมาชิกกลุ่มแม่น้ำโขงคนใหม่เริ่มดำรงตำแหน่งซึ่งมีวาระ 3 ปี วันนี้

นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 - ดร.อานุลัก กิดติคุณ เริ่มต้นการทำงานวันนี้ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง นับเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากประเทศภาคีสมาชิกคนที่ 3 โดยจะทำหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และศูนย์บริหารจัดการภัยแล้งและอุทกภัย ณ กรุงพนมเปญ ระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2565 - 2567

ดร.อานุลัก ถิ่นสัญชาติลาวโดยกำเนิด เป็นผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและมีความชำนาญในกิจการเกี่ยวกับแม่น้ำโขง รวมถึงประสบการณ์ยี่สิบปีในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำกองเอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง ดร.อานุลัก เป็นพนักงานจาก สปป. ลาวคนแรกประจำสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

การแต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกจาก สปป. ลาวในประวัติศาสตร์รอบ 25 ปีของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ภายหลังจากตัดสินใจอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งคณะมนตรีถือเป็นคณะกรรมการร่วมระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการเข้ารับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้” กล่าวโดย ดร.อานุลัก ซึ่งเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารอายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว “ภารกิจของผมในช่วงสามปีจากนี้ไป คือ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกเพื่อรับมือความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ยกกระดับคณะกรรมการแม่น้ำโขงให้เป็นองค์กรกลุ่มน้ำระดับโลก รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งของพันธมิตรเดิมและเสริมสร้างพันธมิตรใหม่เพื่อสนับสนุนความพยายามสองประการแรกข้างต้น”

ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ดร.อานุลัก จะดูแลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2564-2573 และแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2564-2568 ซึ่งสืบเนื่องจากลุ่มน้ำกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพการไหลที่ไม่แน่นอน และจากประสบการณ์การปฏิบัติงานภายใต้ตำแหน่งล่าสุดของ ดร.อานุลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 คือ ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างพันธมิตร (Chief Strategy and Partnership Officer) ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ได้ส่งผลให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีความแข็งแกร่งในการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศภาคีสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขง หุ่นส่วนการเจรจา พันธมิตรด้านการพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

นอกจากนี้ เขายังดำรงเคยตำแหน่งหัวหน้าทีมของอดีตโครงการแผนพัฒนาแม่น้ำ ณ สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเขาได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากประเทศภาคีสมาชิก เจ้าหน้าที่สนับสนุน ที่ปรึกษาระดับ

นานาชาติ และกลุ่มที่ปรึกษาร่วมดำเนินงาน โครงการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากรางวัลผู้นำระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) และกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส

ดร.อานุลัก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพาณิชย์และการเงิน จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ปริญญาโทสาขาปรัชญารัฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์ก (City University of New York) เขายังเป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือสองเล่ม ได้แก่ “ความสำคัญขององค์กรลุ่มน้ำในการดำเนินการทูตด้านน้ำ ([River Basin Organizations in Water Diplomacy](#))” และ “ประเทศขนาดเล็ก แต่ยิ่งใหญ่ในเชิงการทูต ([Small Countries, Big Diplomacy](#))” ตลอดจนบทความหลายเรื่องเกี่ยวกับการทูตด้านน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกิจการแม่น้ำโขง อาเซียน และสหประชาชาติ

ดร.อานุลัก สมรสแล้ว มีบุตรสาวและบุตรชาย เขาสืบทอดตำแหน่งต่อจาก ดร.อัน พิษ รัตดา ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากประเทศภาคีสมาชิกคนที่ 2 ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา และได้หมดวาระไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยถูกก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์กรความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Mr. Sopheak Meas, เจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารองค์กร สำหรับสื่อมวลชน

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล : sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-92479737

###